

Chủ động tấn công dịch Covid-19



Nhân viên y tế phun khử khuẩn tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh (Kiến Xương).

S o với các đợt dịch trước, đợt dịch này được nhận định phức tạp hơn bởi virus SARS-CoV-2 xuất hiện biến thể mới, có tốc độ lây lan nhanh. Trước diễn biến mới, phức tạp của đợt dịch thứ tư, các tỉnh, thành phố, trong đó có Thái Bình đã chủ động tấn công, đồng thời thực hiện hài hòa giữa phòng ngừa và tấn công, bảo đảm hiệu quả cao nhất công tác phòng, chống dịch.

Nếu như ở các đợt dịch trước, các ca nhiễm Covid-19 ghi nhận tại Thái Bình chủ yếu là người nhập cảnh được cách ly ngay và trên địa bàn tỉnh, chỉ ghi nhận 1 ca nhiễm trong cộng đồng tại xã Hòa Tiến (Hưng Hà) thì ở đợt dịch thứ tư này, số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh tính từ ngày 6/5 đến 17 giờ 30 phút ngày 24/5 đã là 19 ca. Nhận định tình hình dịch có thể còn phức tạp, Thái Bình đã sớm có những chỉ đạo kịp thời, đồng bộ, quyết liệt trong triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với diễn biến mới của dịch.

Kiên định chiến lược phòng, chống dịch xuyên suốt theo 5 nguyên tắc, đó là: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch và thực hiện triệt để phương châm "4 tại chỗ", Thái Bình đã vận dụng sáng tạo, sát tình hình thực tế. Vừa thực hiện phòng dịch nhưng đồng thời cũng nhanh chóng, chủ động tổ chức đợt chống dịch với mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh. Hoạt động lấy mẫu xét nghiệm được tập trung thực hiện trên diện rộng; công suất xét nghiệm được tăng cường. Từ ngày 29/4 đến 17 giờ 30 phút ngày 24/5,

gần 33.720 mẫu bệnh phẩm đã được xét nghiệm, từ đó phát hiện kịp thời các ca nhiễm Covid-19. Hiện ngành Y tế đang tiếp tục huy động lực lượng, tập trung lấy mẫu cả các trường hợp đã đến Bệnh viện Đa khoa Triệu và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương; người dân tại các khu vực cách ly, phong tỏa; các trường hợp có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, đau rát họng... phát hiện qua khai báo y tế, giám sát tại cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh và nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh. Nâng cao năng lực, tăng cường công suất xét nghiệm, theo kế hoạch của Sở Y tế, hiện ngoài Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2, Trường Đại

học Y Dược Thái Bình, Bệnh viện Nhi Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi Thái Bình có thể thực hiện ngay việc xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 với tổng số hơn 1.170 mẫu đơn/ngày (tương đương khoảng 10.000 mẫu gộp/ngày). Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện 376 mẫu đơn/ngày; Trường Đại học Y Dược Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh có thể thực hiện xét nghiệm tối đa 282 mẫu đơn/ngày; Bệnh viện Nhi Thái Bình 138 mẫu đơn/ngày; Bệnh viện Phổi Thái Bình 96 mẫu đơn/ngày.

Cách ly là giải pháp quan trọng trong việc ngăn chặn dịch lây nhiễm ra cộng đồng, phương án phải bảo đảm cách ly cho 10.000 người cũng đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nêu ra



Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nhi Thái Bình được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

trong những cuộc họp gần đây, yêu cầu ngành Y tế tham mưu các giải pháp sẵn sàng cho việc cách ly đồng thời nhấn mạnh phải thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về việc cách ly, tuyệt đối không để lây nhiễm Covid-19 trong các khu cách ly tập trung và không buông lỏng quản lý, giám sát cách ly tại nhà. Thực hiện nhiệm vụ này, ngành Y tế đã tiến hành rà soát một số địa điểm có thể thực hiện được việc cách ly tập trung như: khu nhà ở cho sinh viên, ký túc xá Trường Đại học Thái Bình... Phương án thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng đã được tỉnh đến, theo đó Bệnh viện Thái Bình, Bệnh viện Phổi Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh sẽ là các bệnh viện đã chiến khi dịch bùng phát, số người điều trị đồng.

Ông Phạm Nam Thái, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Cùng với việc mở rộng diện xét nghiệm, tăng cường xét nghiệm và bố trí bệnh viện thực hiện thu dung, cách ly, điều trị người nhiễm Covid-19, một trong những biện pháp chủ động tấn công, bảo đảm hài hòa giữa phòng, chống dịch Covid-19 còn là việc tăng cường phòng, chống dịch tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, nơi tập trung đông người như doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở khám chữa bệnh. Ngành Y tế đã có những hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp. Cùng với việc kiểm soát chặt người ra vào, chỉ tiếp nhận điều trị các trường hợp cấp cứu, các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế, thực hiện nghiêm các bộ tiêu chí đánh giá bệnh viện an toàn trong phòng, chống dịch... Các doanh nghiệp thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K", hướng dẫn của ngành Y tế về việc chia nhỏ ca sản xuất, ăn trưa, khăn trang thành lập các tổ an toàn Covid-19, thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá nguy cơ lây nhiễm... Hiện một số doanh nghiệp đã thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 cho cán bộ, người lao động.

Nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn tỉnh là rất lớn nếu không có các biện pháp phòng, chống dịch chủ động, kịp thời. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tích cực, mọi người dân đã chung sức, đồng lòng. Thế nhưng, với sự nguy hiểm và tốc độ lây lan nhanh của đợt dịch này, không ai được chủ quan, lơ là bởi chỉ một người không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cũng có thể là lỗ hổng khiến cả xã hội phải vất vả.

HOÀNG LANH

TIỀN HẢI Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu, cụm công nghiệp



Khách hàng đến giao dịch, công nhân khi vào làm việc tại các công ty trong khu công nghiệp Tiên Hải đều được kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, huyện Tiên Hải đã tích cực tuyên truyền đến các doanh nghiệp chủ động triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch cho người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.

Ông Nguyễn Duy Trúc, Giám đốc nhà máy Viglacera Thái Bình (khu công nghiệp Tiên Hải) cho biết: Nhà máy Viglacera Thái Bình có 300 công nhân, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại khu công nghiệp ở một số tỉnh, thời gian qua, nhà máy tăng cường kiểm soát các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của người lao động theo quy định của ngành Y tế. Hàng ngày, 100% cán bộ, công nhân nhà máy đều đeo khẩu trang, đo thân nhiệt 2 lần vào đầu giờ sáng và chiều, đồng thời kê khai thông tin y tế. Tại các phòng, ban, phân xưởng, việc phun khử khuẩn được thực hiện thường xuyên, người lao động thực hiện giãn cách tại nơi làm việc. Đối với khách, nhà máy yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt quá trình đến thăm và làm việc.

Không riêng nhà máy Viglacera Thái Bình mà các công ty trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Hải đều đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Hoàng Văn Chín, Giám đốc Công ty TNHH Minh Long cho biết: Chúng tôi đã chủ động xây dựng kịch bản, tình huống ứng phó và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cách ly khi có dịch bệnh xảy ra tại Công ty. Công ty thường xuyên tuyên truyền đến công nhân lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khai báo y tế theo yêu cầu; bố trí đầy đủ dụng cụ sát khuẩn tay đặt tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng; yêu cầu công nhân giữ khoảng cách an toàn; tăng cường khẩu phần ăn nhiều chất dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho công nhân...

Chị Nguyễn Thị Huệ, công nhân Công ty TNHH Dệt sợi may An Nam (cụm công nghiệp Tây An) chia sẻ: Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, do vậy cách tốt nhất bảo vệ bản thân là tuân thủ hướng dẫn phòng dịch của cơ quan y tế. Chúng tôi luôn nêu cao tinh thần phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và hạn chế tập trung đông người.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Tiên Hải có 1 khu và 5 cụm công nghiệp với số lao động khoảng 15.000 người. Để thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch

vừa bảo đảm sản xuất, huyện Tiên Hải đã tăng cường tuyên truyền đến các doanh nghiệp chủ động triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu người lao động đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, khai báo y tế, bảo đảm giãn cách tại nơi làm việc. Yêu cầu các khu, cụm công nghiệp phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm tình hình lao động người nước ngoài tại các doanh nghiệp, chủ động phối hợp với ngành chức năng xây dựng kịch bản ứng phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra.

Để làm tốt công tác phòng, chống dịch trong các khu, cụm công nghiệp, huyện Tiên Hải cũng yêu cầu Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với công ty thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch tại doanh nghiệp. Tích cực hỗ trợ, động viên đoàn viên công đoàn tại doanh nghiệp, chống dịch tại doanh nghiệp. Ngoài việc tuyên truyền đến người lao động thực hiện khai báo y tế, còn tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, qua đó chấn chỉnh kịp thời những đơn vị còn chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

MANH THẮNG

Xác định công tác KHKT và xây dựng XHHT là nhiệm vụ quan trọng, đòi hỏi sự quan tâm thực hiện thường xuyên, liên tục, Hội Khuyến học huyện Thái Thụy đã tăng cường tuyên truyền đến từng gia đình, dòng họ và cộng đồng về các tiêu chí trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; đồng thời, phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác KHKT và xây dựng XHHT, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, nhờ đó đã có nhiều địa phương làm tốt công tác này.

Thị trấn Diêm Điền hiện có 17 tổ dân phố với 6.940 hộ, 22.169 nhân khẩu. Phát huy truyền thống hiếu học của quê hương, những năm qua, thị trấn đã thực hiện tốt phong trào KHKT, trở thành điểm sáng trong công tác KHKT của huyện Thái Thụy. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền thị trấn tăng cường chỉ đạo Hội Khuyến học đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên và nhân dân về công tác KHKT gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm huy động sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn thị trấn có 24 chi hội khuyến học ở 17 tổ dân phố và 7 nhà trường. Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn cho biết: Thời gian qua, công tác KHKT và xây dựng

THÁI THUY Phong trào khuyến học, khuyến tài lan tỏa sâu rộng

Những năm qua, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, phong trào khuyến học, khuyến tài (KHKT) và xây dựng xã hội học tập (XHHT) của huyện Thái Thụy đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

XHHT trên địa bàn thị trấn có chuyển biến tích cực. Các chi hội đã đẩy mạnh công tác tổ chức, xây dựng chi hội vững mạnh, hoạt động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để gây quỹ hội, huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ khuyến học. Năm 2020, tổng quỹ khuyến học trên địa bàn thị trấn đạt 112 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã tặng thưởng hàng trăm học sinh giỏi, giáo viên giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 90 triệu đồng.

Đề cổ vũ phong trào KHKT và xây dựng XHHT đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa trong xã hội, hàng năm, UBND huyện Thái Thụy tăng cường chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện Quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Hội Khuyến học huyện phối hợp với ngành Giáo dục huyện xây dựng, đẩy mạnh của trung tâm học tập cộng đồng và triển khai kế hoạch đánh giá kết quả 15 tiêu chí cho hội khuyến học cơ sở; tổ chức tập huấn cho chủ tịch hội khuyến học cơ sở và hiệu trưởng các trường THCS về công tác tham mưu, làm hồ sơ, triển khai đánh giá công nhận cộng đồng học tập cấp xã. Đến nay, 100% xã, thị trấn trong huyện đạt danh hiệu "Cộng đồng học tập" cấp xã. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học huyện đẩy mạnh phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chú trọng công tác xây dựng quỹ hội. Tổ chức hội đã phủ kín 100% xã, thị trấn,

thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn huyện. Tổng số quỹ khuyến học toàn huyện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là hơn 81,5 tỷ đồng, trong đó năm 2020 gần 24 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã giúp các cấp hội thực hiện tốt công tác hỗ trợ giáo dục trong nhà trường, nhất là việc khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Hàng năm, toàn huyện khen thưởng gần 20.000 học sinh giỏi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt với số tiền hàng tỷ đồng. Từ năm 2015 - 2020, các cấp hội khuyến học trong toàn huyện đã khen thưởng 93.115 lượt học sinh với số tiền hơn 11 tỷ đồng, hỗ trợ 9.888 lượt học sinh với số tiền gần 1,4 tỷ đồng. Hội khuyến học các cấp còn động viên cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân làm tốt việc khen

thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Các dòng họ trên địa bàn huyện mỗi năm dành hàng tỷ đồng để khen thưởng học sinh giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi và hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó đã trở thành phong trào sâu rộng mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua "Hai tốt" trong ngành Giáo dục huyện.

Ông Vũ Đình Tuy, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thái Thụy cho biết: Để phong trào KHKT và xây dựng XHHT trên địa bàn huyện ngày càng phát triển, thời gian tới, Hội Khuyến học huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức, phát triển hội viên; tăng cường hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường thực hiện tốt việc khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nâng cao hiệu quả xây dựng quỹ, phấn đấu 100% thôn, tổ dân phố, dòng họ (có từ 3 người) các nhà thờ, nhà chùa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có quỹ khuyến học. Đồng thời, Hội kết hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục huyện

nâng cao chất lượng thực hiện đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng bằng nhiều biện pháp; nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng gắn với yêu cầu thực tế của địa phương...

TRẦN TUẤN

Tác phẩm tham dự cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021



Phòng tin học tại Trường Tiểu học và THCS Thụy Dân (Thái Thụy) xây dựng từ nguồn xã hội hóa.